



## ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งชาติไทย

ชาติไทยจะขึ้นได้ด้วยพวกเราทั้งหลายทุกคน ๆ ที่มีความรักชาติ มีความเสียสละ เต็มกำลังความสามารถของตนด้วยความสามัคคี เมื่อมีความสามัคคีแล้วกำลังจะรวมเข้ามาๆ หย่าเส้นหนึ่งจับมาเด็ดขาด สองเส้นเข้ามาเด็ดยาก สามเส้นเข้ามาเด็ดยากๆ มัดเข้ามาเป็นมัด เด็ดไม่ขาด นี่ละ ความแน่นหนามั่นคงแห่งความสามัคคีของเราเป็น เช่นนั้นเหมือนกัน จึงเอาให้แน่นหนามั่นคงนะ

คราวนี้จะเป็นคราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในชาติไทยของเรา ขอให้แสดงน้ำใจจากความรักชาติ เอาให้ยิ่งใหญ่เหมือนกัน นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ โลกทั้งหลายเขามองมาเห็นหมด ชาติไทยของเราเป็น ยังไงในการช่วยชาติของตน นี่เป็นเรื่องสำคัญมาก จึงขอให้ทุกๆ ท่าน ได้อุตสาหะพยายามตั้งหน้าตั้งตาขวนขวาย มีมากมีน้อยไม่เป็นไร เรามีเท่าไร เราก็บริจาคเพื่อชาติของเราๆ นั้นแหละ

คราวนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า ทองคำต้องได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน นี่วางพื้นฐานไว้แล้ว ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้จะขาดไปไม่ได้ และดอลลาร์จำนวน ๑๐ ล้านนี้ก็เหมือนกัน ขาดไปไม่ได้ เป็นกฎเกณฑ์ แห่งชาติไทยของเรา ที่ตั้งความแน่นหนามั่นคงและคำสัตย์คำจริงไว้ในชาติของตนจากงานอันนี้ จึงต้องให้อุตสาหะพยายามทุกคน เอาให้



เต็มเม็ดเต็มหน่วย ของเรา มีเท่าไรๆ เอา ท่วมมาๆ มันก็น่าจะมี หนนี้เท่านั้นแหละ เอาให้ เต็มเหนี่ยวทุกคนๆ นะ



## เปิดประตูเมืองไทย

โถ การช่วยชาติเป็นของเล่นเมื่อไร เวลาจะจม มันไม่ได้บอกนะ บทเวลาจะจม มันไม่ได้บอกใคร จมลง ๆ ๆ ที่นี้เวลาพิน่ะชิพากันติดดินทั้งประเทศ กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ เท่าที่เห็นอยู่เวลานี้แทบเป็น แทบตายนะพี่น้องชาวไทยเรา

จึงขอให้พากันเข็ดหลาบในความล่มจมของชาติ เพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนั้นแหละ กินต่บกินปอดกัน แหม ฟังแล้วเราฟังไม่ได้เลยนะ เรื่องนี้เลวมากที่เดิยวมมนุษย์ที่เป็นภัยต่อกันคนเดือดร้อนกันทั้งประเทศ ยังมีดีอยู่ที่ว่าเมืองไทยยังไม่จม มารู้อีกตัวเสียก่อนแล้วพากันฟื้นขึ้นมา

เวลานี้ก็รู้อีกว่า เต็มตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่าง ชาติไทยของเราเป็นคราวที่เจริญ เกือบจะพูดได้ว่า เจริญเต็มทีของชาติไทยเรา ซึ่งไม่เคยเจริญอย่างนี้มาก่อนเลย คราวนี้เป็นคราวที่เด่นมาก ที่ว่าเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พอกพองใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศต่อหัวหน้าของชาติไทยเรา หัวหน้าจะเป็นใคร ถ้าไม่ใช่ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)

ทางนั้นก็เป็นหัวหน้าทางบ้านเมือง ทางนี้ก็เป็นหัวหน้าทางฝ่ายพระศาสนา ทางด้านธรรมะหลวงตาบัวก็ตะเกียกตะกายเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาอย่างนี้ ทางโน้นท่านก็ตะเกียกตะกายของท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วย เวลานี้กำลังเปิดกว้างหมด ประตูเมืองไทยนี้ไม่มี ประตูปิดเปิดไม่มี เปิดหมด นี่นายฯ ท่านเปิดหมดรอบประเทศไทย เพื่อรับพี่น้องชาวต่างชาติมาจากที่ไหน ๆ ไปมาหาสู่ เป็นความสนิทสนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นดีงามจากความสนิทสนมของกันและกัน ที่ท่านเปิดประตูไว้สำหรับประสานกัน



๑๖

นี่ชาติบ้านเมืองก็กำลังเปิดรับสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่บ้านสู่เมืองของเรา เวลานี้ก็ฐิณใหญ่ของเราก็กว้างขึ้นเพื่อรับชาติไทยของเราเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคง จากนั้นไปเราทั้งหลายก็จะนอนตาหลับหละเมื่อชาติไทยของเราค่อยหนาแน่นมั่นคงขึ้นไปโดยลำดับ เพราะความรักชาติ ความเสียสละ ของแต่ละท่านๆ ในเมืองไทยทั้งประเทศได้ช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเมืองไทยเราก็จะค่อยราบรื่นดีงามแน่นหนามั่นคง ไม่น้อยหน้าต่อผู้ใดง่ายๆ เหมือนที่เคยได้หมอบมาตลอดนะ เมื่อเรามีศักดิ์ศรีดีงามแล้วใครๆ ก็เกรงขาม

เห็นไหม เวลานี้ชาติไทยของเราปรากฏว่า ที่ไหนๆ ก็จะมาลงทุนลงรอนในชาติไทยของเรา เขาหวังจะฟัง หวังจะอาศัยได้แล้วแต่ก่อนใครมาเมื่อไร ตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยเรายังชนกันออกแทบไม่ทันก็เมืองไทยจะจมท่วมหัวเขาละซี น้ำความจนจะท่วมหัวเขา เขารีบชนทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเมืองไทยไป

เวลานี้กำลังเริ่มชนเข้ามา ตั้งโรงงาน ทำการซื้อการขายประสัปประสานกันระหว่างสินค้าต่อสินค้า มาประสัปประสานกัน เขาหวังได้เราก็หวังได้ ต่างคนต่าง **อญญมญญ** อาศัยซึ่งกันและกัน นี่ละ



เมืองไทยเรา พอมีหลักแล้วเขาก็มาจะว่ามาฟังหวังเอาเงินกับเราก็ได้แต่ก่อนเขาไม่มาใกล้ มีแล้วก็ชนกันออกแทบไม่ทัน เวลาเมืองไทยจะจมที่ไหนๆ ชนออกจนแทบไม่ทัน เวลาที่กำลังเริ่มชนเข้ามาแล้ว เพราะเหตุเป็นที่แน่ใจ ให้พากันจำเอาไว้วันนะ แล้วอุตุส่าห์พยายามทุกคน



## เต็ดวาระสุดท้ายของหลวงตา

เราจะขยับใส่ตรงนี้ได้ตามจำนวนนี้ ขาดเป็นไม่ได้เลยเทียว เต็ดลงจุดนี้ละนะ เราเต็ดเพื่อชาติไทยของเรา ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน นี่ขีดเส้นตายไว้เลยไม่ให้ขาด เอาให้ได้ทีเดียวอันนี้ อันนี้เป็นจุดสำคัญที่จะขึ้นออกนอกโลกนอกลงสาร กระจายไปหมดทองคำอันนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงเน้นหนัก

ในการช่วยชาติคราวนี้ก็ได้รับให้ทราบแล้วว่า อย่างไม่ต้อง เป็นประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ ๑๐ ตันขึ้นไป และ ดอลลาร์ ก็ ๑๐ ล้าน ถ้าขาดนี้ไม่มีความหมายอะไรเลย วาจันเลยเรา เราเต็ดใน จุดนี้แล้ว ถ้าขาดแล้วไม่มีความหมายเลย ลงจุดนี้แหละ พอได้นี้ แล้วฝังเลยขึ้นเลย มีเท่านั้นแหละ



เราอยู่เพื่อโลก เฉพาะ อย่างยิ่งเพื่อชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้น จึงเต็ดในจุดที่เต็ด เต็ดวาระสุดท้าย วาจันเลยนะ เราจะช่วยโลก ให้เต็มกำลัง ของเรา สุดความสามารถ ชีวิต ขาดสะบั้นแล้วติดฝังเลยไม่กลับ (ชาติสุดท้ายของหลวงตา) บอก ตรง ๆ อย่างนี้เลย



## ชาติไทย จากอมเป็นขี้ขี้

เราปฏิบัติตัวของเรามาอย่างนี้เรื่อย ๆ ไม่เคยคิดเคยอ่านเลยว่าจะได้ช่วยโลกแบบนี้ ดังที่เห็นมานี้ แล้วเหตุการณ์มันก็เกี่ยวพันกันเข้าไป ๆ ที่แรกก็ยกเพื่อชาติบ้านเมืองเข้าไป จะเป็นความดีความดี ความราบรื่นดีงามล้วน ๆ มันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะกิเลสมันอยู่ข้างใน มันคอยเกาะปากอยู่เรื่อย มันก็แยบออกมา เกาะปากออกมา เกาะนั้นเข้ามา

ที่นี้ก็พัดกันละชิ นี่เป็นยังไง เอากิเลสออกจากปากสัตว์โลก คือ ความจน ความทุกข์ ความทรมาน ซึ่งกิเลสมันเป็นเบ็ดเกาะปากสัตว์โลกไว้ จะทำให้บ้านเมืองเรอล่มจม มองดูหน้าใคร ดูไม่ได้ เราเดินไปตามถนนหนทาง ปีที่มันทรุดเต็มที่ ที่มันรอจะลงทั้งประเทศ คนไทยเราลงทะเลหลวงนั้น ปีนั้นละ มองดูหน้าใครก็จะดูไม่ทั่วถึง ที่ก่อสร้างต่าง ๆ ปลูกไว้ สร้างไว้ กิ่งร้างไปหมดเลย รถบรรทุกที่วิ่งตามถนนหนทางที่บรรทุกสิ่งของไปก่อสร้างในถนนหนทางแทบไม่มี จนได้ปลงธรรมสังเวช

เราเป็นคนดูเองมาโกหกได้ยังไง ดูตึกรามบ้านช่องปลูกถึงไหนแล้วก็ทิ้งไว้ ๆ อย่างนั้นแหละ เรียกว่า หมดที่นี้ ยังเหลือแต่จะจมหมุนไปทางไหน ก็มีแต่ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วประเทศไทย มีแต่ติดหนี้ติดสินเขา ที่คอยเขาจะทำให้จม มองไปทางไหนไม่มีทางออก ๆ ประหนึ่งว่ากำแพงเจ็ดชั้นกันเมืองไทยไว้ไม่ให้ ออกหาความปลอดภัย นอกจากเปิดทางเพื่อความล่มจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้น คือ มองไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องจะพาให้ล่มจม ๆ นี้เรียกว่า เปิดทางเอาไว้ ทางที่จะเล็ดลอดปลอดภัยไม่มี ๆ ทำยังไงนั้นชิ

ถ้าว่าติดหนี้ติดสิน เขามาเล่าให้ฟังเรื่องติดหนี้ติดสินนี้ แหม สะดุดใจอย่างแรง ติดหนี้เขาเท่าไร ๆ เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน



เป็นล้านๆ คนก็ทั่วประเทศไทยนี่จะมีปัญญาที่ไหนไปหาเงินมาใช้หนี้  
ใช้สิน เพื่อปลดเปลื้องตนไม่ให้ล่มจม ไม่มีทาง ทำยังไง แน่ๆ ถึง  
ขนาดนั้นก็

เราเลยคิดถึงขนาดตีบตันอันนี้เหมือนกันนะ ก่อนที่จะมาช่วย  
พี่น้องทั้งหลายไม่ใช่มาช่วยเฉยๆ เพราะแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับ  
เรื่องบ้านเรื่องเมืองอะไร มีแต่พรรคแต่ธรรมล้วนๆ ครั้นเวลาเรื่อง  
เข้ามาเกี่ยวกับการช่วยชาติ ถึงขนาดที่เราออกช่วยชาติ ที่นี้ก็ก้าวเดิน  
ล่ะ ที่นี้ ก้าวเดินไปมันก็มีราบริ่น มีชวากมีหนาม ต่อไปก็มีกำแพงกัน  
เป็นอุปสรรค ที่นี้เมื่อก้าวเดินไปเรื่อยแล้วทำยังไง นั่นล่ะ ที่นี้ได้เป็นกัน  
ขึ้นมา อย่างนั่นเอง ไม่ใช่อยู่ๆ ตั้งหน้าตั้งตาเป็น เหตุผลกลไกพาให้  
เป็นถึงได้เป็น มันก็เป็นมาดังพี่น้องทั้งหลายทราบนี่ล่ะ เรื่อยมา

พยายามหาเงินเข้าคลังหลวงๆ เรื่อยมา แล้วประกอบกับตั้ง  
นายกรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมา (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ทางนี้ก็  
ต่างอุ้ม ทางนี้ก็ต่างอุ้ม ต่างคนต่างช่วยเหลือกันด้วยความรักชาติ  
ของตน ดำเนินกันไปๆ เรื่องราวที่จะจมนั้น หนี้สินเขาติดพระรุงพระรัง  
ค่อยใช้ไปถึงขนาดที่ว่าใช้ได้หมดเลย ไอ เอ็ม เอฟ เอ็มแอฟ อะไรไม่รู้  
เกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบักก็ไม่เคยเห็น ไอ เอ็ม เอฟ เอ็มแอฟ  
ใครเก่งเอามาซิ โคตรใครเก่ง ไอ เอ็ม เอฟ โคตรหลวงตาบักไม่มี  
ไม่เคยเห็น ได้ยินแต่เขามาพูด

นี่ล่ะ ตั๋วมันกินหัวชาติไทยเรา มันจะเอาให้จม โคตรพ่อโคตรแม่  
หลวงตาบักก็ไม่เคยเห็น แล้วก็ถูก ไอ เอ็ม เอฟ มันเอา เอ็มแอฟ  
เอาให้จม นี่ก็ติดขึ้นมาได้ นั่นเห็นไหมล่ะ นายกข ของเรา คาคผัน  
เมื่อไรว่าจะสามารถเอาขึ้นมาได้

ที่ติดหนี้ติดสินเขา ขนาดอึ้งเหยี่ยวใหญ่ มันจะกำหัวหนู คือ  
ชาติไทยเราทั้งประเทศเหมือนกับหัวหนู มันกำบีบเดียวนี้หมด นี่เขา  
เรียกสงครามเศรษฐกิจ ไม่ต้องใช้ปืนผาหน้าไม้ และมันก็ครอบเข้ามา



๒๐



โดยลำดับ โรงการโรงงานอะไรๆ ในประเทศไทย มันมาเป็นเจ้าของๆ เป็นใหญ่เป็นโต ในนามของเราก็มี แต่ว่าประเทศไทยๆ โรงงานของประเทศไทย หลักใหญ่ก็มีพวกนี้ พวกไอ เอ็ม เอฟ เอ็มแอฟ มาควบคุมอยู่ ไปที่ไหนมีแต่มันเป็นหัวหน้าควบคุมๆ มีแต่ทางจะล่ม จะจม แหม ทูเรศจริงๆ นะเรา

วาดภาพพจน์ดูแล้วจนสลดสังเวช ที่ผ่านมาได้นี้ มันไม่น่าจะ  
ได้เลยนะ แต่ทำไมมันได้ เพราะเหตุไร เพราะความรักชาติของเรา  
และฟังเสียงหัวหน้า ทางศาสนาก็ฟังเสียงศาสนา ทางบ้านเมืองก็ฟัง  
ทางหัวหน้า

หัวหน้าทางบ้านเมืองมี ใครดำเนินถูกต้องดีงาม เอาตามกันไปๆ  
สมกับว่า เรายุติด้วยกันทุกคน หัวหน้าพาเปลื้องชาติให้ขึ้น  
จากหล่มลึก หัวหน้าทางศาสนา ทางโลกก็เหมือนกัน เพื่อจะเปลื้อง  
ให้พ้นจากทุกข์ ทางนั่นก็พ้น ทางนี้ก็พ้น ทางนั้นก็อ้อม ทางนี้ก็อ้อม

สุดท้ายก็ค่อยเจริญขึ้นๆ ถึงขนาด ไอ เอ็ม เอฟ เอ็มแอฟ นี้  
ตกทะเลไปเลย ไปหาโคตรเก่ามันนั่นแหละ ไอ เอ็ม เอฟ เอ็มแอฟ  
นั่นละ มันไปหาโคตรเก่ามัน โคตรนี้ละ ตัวสำคัญมันจะมาฟาด  
ชาติไทยของเรา เกิดมาอย่างโคตรหลวงตาบัวไม่เคยได้ยิน ไอ เอ็ม เอฟ  
เอ็มแอฟ มันก็จะมาป็นเอา มันโมโหอะเดี๋ยวนี้นะ พูดแล้วอยากตามหา  
ไอ เอ็ม เอฟ มันอยู่ที่ไหนวะ เอามาต้มยำสักหน่อย นี่ก็ค่อยฟื้นขึ้นมา  
สมบัติเงินทองก็ได้เข้าไปๆ แล้วเรื่องศีลเรื่องธรรมให้รู้เนื้อรู้ตัว ธรรม  
ท่านก็เดือนเข้าไปเรื่อยๆ



## การเทศนา และ การบริจาคช่วยชาติหลังสิ้นปี ๔๖

การเทศนาว่าการ เราเทศน์สอนโลกนี้ในธรรมทุกชั้นไม่บกพร่องเลย ตั้งแต่พื้นๆ แห่งธรรมโดยลำดับ จนกระทั่งสูงสุดแห่งธรรม เรานำมาเทศน์สอนตามกำลังความสามารถของผู้ฟังจะรับไปเป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร เรานำมาแสดงต้อนรับกันเต็มกำลังความสามารถของเรา จนกระทั่งถึงปานนี้ร่วม ๖ ปีแล้วนะ ถ้าเดือนมกราคม ไปนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ นี้ครบ ๖ ปี

ที่ประกาศเดือนเมษายน นั้น เราทำมาก่อนแล้ว ยังไม่ถึงเมษายน ทำก่อนแล้ว เมษายน นี้ออกประกาศโจ่งแจ้งที่สวนแสงธรรม โดยมี ฟ้าหญิงจุฬารัตน์ มาเป็นประธาน จึงว่าออกช่วยชาติวันที่ ๑๒ เมษายน ความจริงเราออกมาตั้งแต่เดือนมกราคม แล้ว พาพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย เดินมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปานนี้ ถ้าถึงเดือนมกราคม ก็เต็ม ๖ ปีที่ช่วยชาติมา

ทุกสิ่งทุกอย่างเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย การสอนโลกสงสารทั้งหลายนี้ เราไม่ได้สงสัยในธรรมที่เรานำมาสอน ถอดออกจากหัวใจที่เราปฏิบัติมา ได้ผลมากน้อยเพียงไร ถอดออกมาจากนั้นด้วยความแน่ใจๆ ที่เราแน่ใจแล้วในผลอันนี้จากการปฏิบัติของเราไม่สงสัย การแนะนำสั่งสอนเราจึงไม่มีสงสัย ไม่ว่าธรรมชั้นใดสอนประชาชน เป็นที่แน่ใจ เดินตามนี้ถูกต้อง ผ่านพ้นไปได้ในอุปสรรคต่างๆ ความหมายว่าอย่างนั้น เราก็ได้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย มาถึงขั้นนี้แล้วกำลังวังชา ชาติชั้นนี้อ่อนมากแล้ว เทศน์ก็หลงหน้าหลงหลังแล้วเวลานี้

เพราะฉะนั้นจึงจะหยุดเดือนธันวาคม ๔๖ นี้ การเที่ยวเทศนาว่าการในที่ต่างๆ จะหยุด เป็นแต่เพียงว่าเปิดบัญชีไว้ตามปรกติ ไม่ว่าจะทองคำ ดอลลาร์ เงินสดได้มา ผู้ที่จะบริจาคมาทางใดก็เปิดไว้ตามเดิม เช่น จะโอนเข้ามาทางธนาคารต่างๆ ที่ประกาศไว้แล้วก็ได้ จะถวายด้วยมือก็ได้ ไม่ว่าจะไรได้ทั้งนั้นปรกติ มีแต่เราจะไม่เที่ยวเทศนาว่าการ





๒๒

เหมือนตั้งแต่ก่อนเท่านั้น

การเทศน์นี้ก็ตามกาลเวลา หรืออรรถาสัยของเราที่จะเทศน์  
มากน้อย แต่จะให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งโครงการนั้นไม่เป็น คือ  
โครงการเมื่อตกลงกันแล้วว่ายังงี้ เป็นไปตามนั้นตลอด อันนี้เรา  
ไม่ให้เป็นไปตามโครงการ ให้เป็นไปตามอรรถาสัยของเรา ควรจะ  
เทศน์หนักเบาเล็กน้อย เราลงใจแล้ว เราก็รับคำแล้วเทศน์ให้ ไม่ได้  
เป็นโครงการ นี่ก็จะหยุดในเดือนธันวาคม นี้

ทองคำเรายังงี้ต้องได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วดอลลาร์ ๑๐ ล้าน  
ยังงี้ต้องได้ ชิดเส้นตายไว้เลย ถ้าลงว่าได้ ต้องให้ได้ เป็นอื่นไปไม่ได้  
คอหลวงตาบ๊วขาด ๆ ไปเลย ถ้าไม่ได้สมบัติตั้งที่กล่าวนี้เป็นไม่เสียตาย  
คอเลย เพราะเราได้ออกช่วยชาติขนาดตัดคอเลยทีเดียว

